



In accordance with the Public Company Limited B.E. 2535 amended by order of Chief of National Council for Peace and Order no. 21/2560 re: amendment of laws for facilitate business's operation, therefore, it deems appropriate to propose the Board of meeting to amend clause 3 1 of Article of Association pursuant to aforementioned laws and announcement. In addition, there is an error typing occurred therein, hence, the new Articles of Association should be made replacing the current article of association

The revised documents of the articles of association for misspelling and clause numbers errors.

Chapter	Old No.	Revised No.	Old	Revised
Chapter 2 Issuance and Transfer of Shares	10 วรรคสอง	-	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกไปหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกไปหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว
Chapter 3 Board of Directors	23	24	หมายเหตุ: มีการเรียงลำดับเลขข้อ 23 ข้อ 2 ข้อ จึงมีการแก้ไขเรียงลำดับข้อใหม่ตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไป ทำให้ข้อบังคับของบริษัทจากเดิมสิ้นสุดที่ข้อ 47 แก้ไขใหม่สิ้นสุดที่ข้อ 48	
Chapter 4 Shareholders' Meeting	23 วรรคแรก	-	ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะ	ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
	25 วรรคสอง	26 วรรคสอง	ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือก และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง	ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือก และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ



Chapter	Old No.	Revised No.	Old	Revised
			ประธานกรรมการมอบหมาย	มอบหมาย
	31 วรรค 1 และ 2	31 วรรค 1 และ 2	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครึ่งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ</p>



Chapter	Old No.	Revised No.	Old	Revised
				บริษัทซื้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
	31 วรรค สอง	32 วรรค สอง	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
	32 วรรค แรก	33 วรรค แรก	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน



Chapter	Old No.	Revised No.	Old	Revised
			ประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน	หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน
Chapter 4 Shareholders' Meeting	34 วรรคสี่	35 วรรคสี่	ผู้เป็นประธานจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน หนึ่งวิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32.	ผู้เป็นประธานจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน หนึ่งวิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 33.
	35 (2) (จ)	36 ( 2) (จ)	การเพิ่มจดทะเบียน	การเพิ่ม <b>ทุน</b> จดทะเบียน
	35 (2) (ข)	36 ( 2) (ข)	การลดจดทะเบียน	การลด <b>ทุน</b> จดทะเบียน
	36 (3)	37 (3)	พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่าย <b>เงินปันผล</b> และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง	พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่าย <b>เงินปันผล</b> และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
	36 (5)	37 (5)	<b>พิจารณา</b> ค่าตอบแทนของกรรมการ	<b>พิจารณา</b> ค่าตอบแทนของกรรมการ
Chapter 5 Accounts and Report	41	42	คณะกรรมการจะต้องจัด <b>ให้</b> ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และให้นำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น <b>ใน</b> การประชุมประจำปีภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และให้ส่งสำเนาบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ <b>ผู้บัญชี</b> ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่ <b>มีชื่อ</b> อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการจะต้องจัด <b>ให้</b> ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และให้นำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น <b>ใน</b> การประชุมประจำปีภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และให้ส่งสำเนาบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ <b>ผู้สอบบัญชี</b> ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่ <b>มีชื่อ</b> อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น



Chapter	Old No.	Revised No.	Old	Revised
			มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน	ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
42 วรรค สอง	43	วรรค สอง	ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้อง <b>แถลง</b> ในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจกรรมที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่	ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และมีอำนาจสอบถาม กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบ บัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุล และบัญชีเสนาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี และต้อง <b>แถลง</b> ในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจกรรมที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
43	44	44	คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึก รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และของที่ประชุมคณะกรรมการลงในสมุดบันทึก รายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้ เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานจดทะเบียนของ บริษัท บันทึกรายงาน <b>การ</b> ประชุมและมติ ดังกล่าว เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็น ประธานของการประชุมนั้นหรือได้ลง ลายมือชื่อของผู้เป็นประธานของการประชุม ครั้งถัดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐาน <b>กัน</b> ถูกต้องสำหรับข้อความอันได้บันทึกลงไว้ นั้น และให้ถือว่ามติและการดำเนินการทั้งหลาย	คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึก รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และของที่ประชุม คณะกรรมการลงในสมุดบันทึก รายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท บันทึกรายงาน <b>การ</b> ประชุมและมติดังกล่าว เมื่อได้ลงลายมือชื่อ ของผู้เป็นประธานของการประชุมนั้นหรือได้ลง ลายมือชื่อของผู้เป็นประธานของการประชุมครั้ง ถัดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐาน <b>อัน</b> ถูกต้อง สำหรับข้อความอันได้บันทึกลงไว้ นั้นและให้ถือ ว่ามติและการดำเนินการทั้งหลายของที่ประชุม ตามที่ได้จดบันทึกไว้ นั้นได้กระทำไปโดยชอบ



Chapter	Old No.	Revised No.	Old	Revised
			ของที่ประชุมตามที่ได้จัดบันทึกไว้นั้นได้ กระทำไปโดยชอบ	
Chapter 6 Dividend and Reserve	44 วรรค สาม	45 วรรค สาม	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อ พิจารณาตามหลักการทางบัญชี ซึ่งเป็นที่ ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และเมื่อได้จ่ายเงิน ปันผลแล้วให้รายงานให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณา ตามหลักการทางบัญชี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้ว เห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้แก่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

Enclosure 4

Company Objectives of Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited.

(-Amendment-)